

# CLB sức khỏe người cao tuổi TP. HCM thăm quan nhà máy Vinamilk

14:32 02/10/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Chuyến tham quan đến nhà máy sữa lớn nhất của Vinamilk đã để lại nhiều ấn tượng đặc biệt với các thành viên của câu lạc bộ sức khỏe người cao tuổi tại TP. HCM. Đó là chia sẻ của bà Trần Thị Lê, thành viên của Câu lạc bộ Người cao tuổi quận 1, TP. HCM, sau chuyến tham quan Nhà máy sữa Việt Nam của Vinamilk tại Bình Dương.**

Hơn 40 năm sử dụng sản phẩm Vinamilk, từ hộp sữa đặc Ông Thọ đến ngày nay là sữa tươi hay sữa bột Vinamilk Sure Prevent Gold, với nhiều người tiêu dùng cao tuổi, Vinamilk đã trở nên quen thuộc, thậm chí là sản phẩm đồng hành của gia đình qua các thế hệ.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên các cô chú trong Câu lạc bộ Người cao tuổi quận 1, TP. HCM được mắt thấy tai nghe về một siêu nhà máy sữa khổng lồ và hiện đại bậc nhất hiện nay.



Đoàn tham quan nghe giới thiệu về hệ thống 13 nhà máy hiện đại từ Bắc vào Nam của Vinamilk,

trong đó, có Nhà máy Sữa Việt Nam (Mega Factory) có công suất hơn 800 triệu lít/năm tại Bình Dương.



Đoàn tham quan nghe giới thiệu về hệ thống bồn chứa khổng lồ, một biểu tượng của nhà máy Mega. Với sức chứa lên đến 150m<sup>3</sup>/bồn chứa, sữa tươi nguyên liệu luôn được bảo quản ở nhiệt độ ổn định đảm bảo chất lượng để đưa vào dây chuyền sản xuất, đóng hộp.



Đoàn quan sát, tìm hiểu nhiều khâu trong quá trình chế biến, chiết rót, đóng gói của nhà máy từ bên ngoài các cửa kính. Đây là những khu vực hoàn toàn khép kín, hạn chế tối đa tác động trực tiếp của con người để đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tất cả công đoạn đều do các robot, máy móc tự động thực hiện..



Người cao tuổi là nhóm khách hàng được Vinamilk đầu tư nghiên cứu phát triển nhiều sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng. Trong đó, sữa bột Vinamilk Sure Prevent Gold như “bạn đồng hành” cung cấp, bổ sung dưỡng chất cho người cao tuổi, hay sữa bột Vinamilk Sure Diecerna dành cho người tiểu đường cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp.

Tiếp nối hành trình chăm sóc người cao tuổi trong nhiều năm qua, năm 2024, Vinamilk đang cùng 15 bệnh viện trên cả nước triển khai hoạt động nhằm chăm sóc sức khỏe cho hơn 37.000 người cao tuổi trên khắp Việt Nam. Mới đây, nhân kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi 1/10, Vinamilk cũng đã trao tặng 200 triệu sản phẩm dinh dưỡng cho Hội Người cao tuổi tỉnh Ninh Bình nhằm hỗ trợ những người cao tuổi gặp khó khăn do bão Yagi gây ra.

**Tin và ảnh: Vi Nam**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/clb-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-tphcm-tham-quan-nha-may-vinmilk>